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ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3/2566  ครั้งที่  1 

วันที่  15 สิงหาคม   2566  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   

ผู้มาประชุม  จ านวน  15   คน 

ล าดับที่        ชื่อ – สกุล   ต าแหน่ง     ลายมือชื่อ 
1. นางดาวเรือง      มะโนสิม สมาชิก อบต.ม.1   ดาวเรือง     มะโนสิม 
2. นายวิทยา         เอนไชย สมาชิก อบต.ม.2   วิทยา      เอนไชย 
3. นายจรัญ          ว่องไว สมาชิก อบต.ม.3   จรัญ          ว่องไว 
4. นายบรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง สมาชิก อบต.ม.4   บรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง 
5. นายรัตติกรณ์     สุราษฎร์ สมาชิก อบต.ม.5   รัตติกรณ์     สุราษฎร์ 
6. นายชาญชัย       โพธิกมล สมาชิก อบต.ม.6   ชาญชัย       โพธิกมล 
7. นายปัญญา        วงศ์สง่า สมาชิก อบต.ม.7   ปัญญา        วงศ์สง่า 
8. นายสิทธิศักดิ์     ทองโคตร สมาชิก อบต.ม.8   สิทธิศักดิ์      ทองโคตร 
9. นางฉันทนา       ใจภูมิ สมาชิก อบต.ม.9   ฉันทนา        ใจภูม ิ
10. ร.ต.พลชัย         โยควัฒน์ สมาชิก อบต.ม.10  พลชัย          โยควัฒน์ 
11. นายอดิศร         บุตรชาติ สมาชิก อบต.ม.11  อดิศร          บุตรชาติ 
12. นายกิตติ          ปัตพี สมาชิก อบต.ม.13  กิตต ิ          ปัตพ ี
13. นายส ารวย       ศรีวันทา สมาชิก อบต.ม.14  ส ารวย         ศรีวันทา 
14. นายสิทธิชัย      ฝ่ายรีย์ สมาชิก อบต.ม.15  สิทธิชัย        ฝ่ายรีย์ 
15. นายอนุชา        กาญบุตร สมาชิก อบต.ม.17  อนุชา          กาญบุตร 

 

ผู้ไม่มาประชุม   จ านวน   2  คน 
1.นายอนุภาพ      คชพล สมาชิก อบต.ม.12   
2.นายละคร        สุกุล สมาชิก อบต.ม.16   

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  16   คน  
1. นายนิกุล    คุณมี      นายก อบต.          นิกุล    คุณมี      
2. นายเสถียร  จันทร์มาลา รองนายก อบต.     เสถียร  จันทร์มาลา 
3. นายสมศักดิ์  พลรัตน์ รองนายก อบต.  สมศักดิ์  พลรัตน์ 
4. นายเอกนรินทร์ สุขกุล เลขานุการนายก อบต. เอกนรินทร์ สุขกุล 
5. ส.ต.อ.สุรศักดิ์   น้อยบาท     ปลัด อบต.          สุรศักดิ์      น้อยบาท 
6. นางรวีวรรณ  สุดเสน่หา รองปลัด อบต.  รวีวรรณ   สุดเสน่หา 
7. นางอมรรัตน์   แสนบรรดิษฐ์   หัวหน้าส านักปลัด            อมรรัตน์    แสนบรรดิษฐ์ 
8. นางสาวสุจิตตรา  เนียมเพราะ นักวิเคราะห์ฯ  สุจิตตรา  เนียมเพราะ 
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9. นางสาวทัตพิชา  ผาดี ผอ.กองคลัง   ทัตพิชา  ผาดี 
10. นายภานุวัฒน์   พาบุ           เจ้าพนักงานป้องกันฯ      ภานุวัฒน์   พาบุ  
11. นายศราวุธ  พรมชัย นักพัฒนาชุมชน  ศราวุธ  พรมชัย 
12. ว่าที่ ร.ต.นาคราชภูมินทร์ เหมะธุรินทร์  ผอ.กองการศึกษา นาคราชภูมินทร์ เหมะธุรินทร์    
13. นายนิติพนธ์  ทองโคตร นิติกร   นิติพนธ์  ทองโคตร 
14. นางสาวพัชรินทร์  พรมศรี เจ้าพนักงานธุรการ  พัชรินทร์  พรมศรี 
15. นางอโนรัตน์  ทองพราว เจ้าพนักงานธุรการ  อโนรัตน์  ทองพราว 
16. นายปิยวิทย์  นามผา นักทรัพยากรบุคคล  ปิยวิทย์  นามผา   

 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
      เมื่อที่ประชุมพร้อม  ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  สมัยสามัญ  สมัยที่  3/2566 ครั้งที่ 1  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                              อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ให้สมาชิกสภา อบต.ได้รับทราบ 

           ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 22  การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ  20 ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้ง
เป็นหนังสือให้สมาชิกท้องถิ่นทราบล่วงหน้า  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ก่อนก าหนดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน  เว้นแต่เป็นการประชุมอันเร่งด่วนจะแจ้งก าหนดเปิดสมัยประชุม
และปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลาเปิดสมัยประชุม  โดยให้ระบุเหตุอัน
รีบด่วนในหนังสือนั้น ด้วย 

 

จึงประกาศเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
ระหว่าง วันที่  10 - 24 สิงหาคม 2566  มีก าหนดสมัยประชุมไม่เกิน 15 วัน  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  จึงแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย
ทุกท่านทราบ  เพ่ือเข้าร่วมประชุมตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้  โดยแจ้งได้ที่เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  หากท่านใดมีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้าประชุมได้  ให้แจ้งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยทราบ  ด้วย 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  10 สิงหาคม  พ.ศ. 2566 ลงชื่อ ร.ต.พลชัย 
โยควัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  
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ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
1.  วันนี้มีสมาชิกขอลา จ านวน 2 คน ได้แก่ 

นายอนุภาพ  คชพล           รองประธานสภา   
                                   นายละคร  สุกุล                 สมาชิก อบต. ม. 16 
                                2.ประธานสภาได้แนะน าข้าราชการย้ายมา จ านวน 1 คน ได้แก่ นางสาวพัชรินทร์ พรมศรี  
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษาฯ 
 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรานงานการประชุม 
                              สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม   2566    
ที่ประชุม                    -มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่อง กระทู้ถาม 
                            -ไม่มี- 
                                    
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
                             -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
                              5.1 พิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
                              แผนงานอุตสาหกรรมและและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                              ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  
                              บ้านท่าแร่ หน้า 137/160 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                              เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ชี้แจงรายละเอียดครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                 เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากกองช่าง
ตามที่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่ งบประมาณตั้งไว้ 420,000 บาท เนื่องจากมีการพิมพ์รายละเอียด
ผิดจึงน าเรื่องเข้าสภาเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง รายละเอียดดังนี้ 
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                      จากเดิมตามรายละเอียดดังนี้ 
                โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  6  บ้านท่าแร่ จ านวน  
420,000 บาท 
  สภาพเดิม  เป็นถนนลูกรัง  กว้าง  5.00 – 6.00 เมตร สายที่1 จากบ้านนายสาคร  พรมวัง ถึง บ้านนาย
พุทธา  ด าบุญมา  สายที่ 2 จากบ้านนายทวี เสนารักษ์  ถึง นายเหรียญชัย สุนารักษ์ สายที่ 3 จากบ้านนายพิชิต นาค
เงิน  ถึง นายชาญชัย โพธิกมล 

ความต้องการ 
1. สายที่1 เกรดปรับแต่งถนนดินลูกรังเดิมด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดทับให้ได้ระดับขนาดผิวจราจร  กว้าง  

4.50  เมตร  ยาว  47.00  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  211.50  ตารางเมตร 
 2. สายที่1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ขนาดพ้ืนผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยว่า 188.00 ตารางเมตรตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น    แบบเลขท่ี ท1-01 

3. สายที่2 เกรดปรับแต่งถนนดินลูกรังเดิมด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดทับให้ได้ระดับขนาดผิวจราจร  กว้าง  
4.50  เมตร  ยาว  36.00  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  162.00  ตารางเมตร 
 4. สายที่2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ขนาดพ้ืนผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยว่า 188.00 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น    แบบเลขท่ี ท1-01 

5. สายที่3 เกรดปรับแต่งถนนดินลูกรังเดิมด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดทับให้ได้ระดับขนาดผิวจราจร  กว้าง  
4.50  เมตร  ยาว  67.00  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  301.50  ตารางเมตร 
 6. สายที่3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ขนาดพ้ืนผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยว่า 188.00 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น    แบบเลขท่ี ท1-01 
          7. จุดเริ่มต้นโครงการสายที่1 (ค่าพิกัด N : 17.440497 E : 103.671256) 
 8. จุดสิ้นสุดโครงการสายที่1 (ค่าพิกัด N : 17.440328  E :103.671634) 

9. จุดเริ่มต้นโครงการสายที่2 (ค่าพิกัด N : 17.440835 E : 103.671645) 
 10. จุดสิ้นสุดโครงการสายที่2 (ค่าพิกัด N : 17.440713  E :103.671910) 

11. จุดเริ่มต้นโครงการสายที่3 (ค่าพิกัด N : 17.439526 E : 103.671123) 
 12. จุดสิ้นสุดโครงการสายที่3 (ค่าพิกัด N : 17.438920E :103.670927)                                                                                                             
          13. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามที่ อบต.เดื่อศรีคันไชย จ านวน  1  ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 75 ข้อ 21 

                  ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  6  บ้านท่าแร่ จ านวน  420,000 บาท 
 สภาพเดิม  เป็นถนนลูกรัง  กว้าง  5.00 – 6.00 เมตร สายที่1 จากบ้านนายสาคร  พรมวัง ถึง บ้านนาย
พุทธา  ด าบุญมา  สายที่ 2 จากบ้านนายทวี เสนารักษ์  ถึง นายเหรียญชัย สุนารักษ์ สายที่ 3 จากบ้านนายพิชิต นาค
เงิน  ถึง นายชาญชัย โพธิกมล 
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ความต้องการ 
1. สายที่1 เกรดปรับแต่งถนนดินลูกรังเดิมด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดทับให้ได้ระดับขนาดผิวจราจร  กว้าง  

4.50  เมตร  ยาว  47.00 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  211.50  ตารางเมตร 
 2. สายที่1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ขนาดพ้ืนผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยว่า 188.00 ตารางเมตรตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท1-01 

3. สายที่2 เกรดปรับแต่งถนนดินลูกรังเดิมด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดทับให้ได้ระดับขนาดผิวจราจร  กว้าง  
4.50  เมตร  ยาว  36.00  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  162.00  ตารางเมตร 
 4. สายที่2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ขนาดพ้ืนผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยว่า 144.00 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท1-01 

5. สายที่3 เกรดปรับแต่งถนนดินลูกรังเดิมด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดทับให้ได้ระดับขนาดผิวจราจร  กว้าง  
4.50  เมตร  ยาว  67.00 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  301.50  ตารางเมตร 
 6. สายที่3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ขนาดพ้ืนผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยว่า 268.00 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท1-01 
          7. จุดเริ่มต้นโครงการสายที่1 (ค่าพิกัด N : 17.440497 E : 103.671256) 
 8. จุดสิ้นสุดโครงการสายที่1 (ค่าพิกัด N : 17.440328  E :103.671634) 

9. จุดเริ่มต้นโครงการสายที่2 (ค่าพิกัด N : 17.440835 E : 103.671645) 
          10. จุดสิ้นสุดโครงการสายที่2 (ค่าพิกัด N : 17.440713  E :103.671910) 

11. จุดเริ่มต้นโครงการสายที่3 (ค่าพิกัด N : 17.439526 E : 103.671123) 
 12. จุดสิ้นสุดโครงการสายที่3 (ค่าพิกัด N : 17.438920E :103.670927)                                                                                                             
           13. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามที่ อบต.เดื่อศรีคันไชย จ านวน  1  ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 75 ข้อ 21 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                            เรียนประธานสภาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอให้เปลี่ยนแปลงตรง
ตารางเมตรด้วยครับ เพราะตารางเมตรไม่ถูกต้อง และขอฝากผู้บริหารให้แก้ไขท่อที่ฝังใต้ดินให้ยกขึ้นมาด้วยครับ
เพราะแก้ไขปัญหาการระบายน้ าไม่ได้เลย 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม
สภาเลยนะครับ ประธานสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 14 คน ถือว่าครบองค์ประชุม สมาชิก
สภาท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจง ขอมติด้วยครับ 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ         14        เสียง 
  ไม่เห็นชอบ        -          เสยีง 

  งดออกเสียง       -          เสยีง  

                                   5.2 พิจารณาการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม 
                                          และการโยธา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                              เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ชี้แจงรายละเอียดครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                 เรียนประธานสภาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านโคกส าราญ กองช่างได้ท าการ
ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีสถานที่ในการขุดเจาะ จึงน าเรื่องเข้าสภาเพ่ือขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียด
ดังนี้ 

โดยโอนลด จาก(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
                               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน   หน้า 1๕๐/160 หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 8 บ้านโคกส าราญ งบประมาณตั้ง
ไว้ ๓๘๗,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  3๘๗,000  บาท  งบประมาณที่ขอโอนลดจ านวน  3๘๗,๐๐๐  
บาท   

                                เพือ่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
          โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8 บ้านโคกส าราญ ปริมาณงาน 

จากหน้าบ้าน นายค าบง ก้อนด้วง ถึง บ้านนางกลม โอบละคร ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 
177.00 เมตร   งบประมาณท่ีขอโอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๓๘๗,๐๐๐  บาท   

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ     

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7   
                         เรียนประธานสภาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากโครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 8 บ้านโคกส าราญ งบประมาณตั้งไว้ ๓๘๗,๐๐๐  บาท ทางกองช่างที่ได้แจ้งว่า
ไม่มีสถานที่ในการขุดเจาะและอยากจะขอเปลี่ยนแปลงโครงการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คือโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก นั้น ขอฝากผู้บริหารให้จัดสรรงบประมาณ ให้แก่บ้านโคกส าราญ หมู่ที่ 8 เพ่ือจะ
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น าไปด าเนินการตามโครงการที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ด้วย เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม
สภาเลยนะครับ ประธานสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 14 คน ถือว่าครบองค์ประชุม สมาชิก
ท่านใดเห็นด้วยกับการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ         14       เสียง 
  ไม่เห็นชอบ        -         เสยีง 

  งดออกเสียง       -         เสยีง  

 
                              5.3 พิจารณารา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2567 
                                    (ขั้นรับหลักการ) 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
    เ รี ยนท่ านประธานสภาฯ ที่ เ คารพ กระผมขอชี้ แจ งระ เบี ยบ  ข้ อกฎหมาย ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด  3   
                    ข้อ  22  ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณให้
หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงาน
การเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
  ข้อ  23  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์  และแก้ไขงบประมาณ
ชั้นต้น  แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
  ข้อ 24 ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถน าร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบโดยอาจ
ก าหนดระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สภาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้
แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสามารถใช้บังคับ
ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 (รวมทั้งแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 3  
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  ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
   ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ    
แปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  
และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายใน
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็ นควร
จะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
รับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลม  ใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
  ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ
ด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา 
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
       ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปร
ญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ข้อ  52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
ได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่
          หมวด  4 ข้อ  58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่น ตามแบบ
และวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ข้อ  59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอ
ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
  ข้อ  60  ห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์
ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
ผู้แปรญัตติ 
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ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
    ตามที่ปลัด อบต. ได้ชี้แจงระเบียบ  ข้อกฎหมาย  มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเรียนเชิญ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย แถลงงบประมาณร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2567 เรียนเชิญครับ 

นายนิกุล  คุณมี/ นายก อบต. 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย บัดนี้ ถึงเวลาที่

ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล
เดื่อศรีคันไชย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังต่อไปนี้      
 สถานการณ์คลัง 

  1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 35,876,060.28 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 81,566,190.63 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 15,979,454.62 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 2 โครงการ รวม 3,686 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3 โครงการ รวม 70,310 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2565  
2.1 รายรับจริง จ านวน 67042359.46 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร จ านวน 291,675.71 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จ านวน 195,433 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 118,256.20 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 13,900 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 2,600 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 30,938,643.55 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 35,481,851 บาท 
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 13,453,000 บาท 
2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 57,018,924.13  บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง จ านวน 21,218,780.36 บาท 
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งบบุคลากร จ านวน 17,299,970 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 10,068,852.29 บาท 
งบลงทุน จ านวน 5,247,220 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,184,101.48 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 12,570,500 บาท 
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 0.00 บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 งบเฉพาะการ  
ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 รายรับจริง จ านวน 3,097,470.82 บาท 
 รายจ่ายจริง 

กู้เงินจากธนาคาร/อื่นๆ 
ยืมเงินสะสม 

จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 

2,970,135.92 
0.00 
0.00 

บาท 
บาท 
บาท 

 ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 เงินสะสม จ านวน 3,485,481.26 บาท 
 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 1,609,648.45 บาท 
 เงินฝากธนาคาร จ านวน 4,964,783.78 บาท 
 ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0.00 บาท 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                          ตามท่ีคณะผู้บริหารได้อ่านค าแถลงงบประมาณไปแล้วนั้นมีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ครับ ก่อนที่จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                             เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามที่นายกได้แถลง
งบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สรุป ปีนี้ตั้งงบประมาณไว้มากกว่าปีที่
แล้วประมาณหกแสนกว่าบาท ส่วนรายละเอียดต่างๆก็ตามที่ท่านนายกได้อ่านค าแถลงให้กับสมาชิกได้ฟังไปแล้ว ถ้า
สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ครับ 
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นายปัญญา วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                             เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านนายกได้แถลง
งบประมาณกระผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินสะสมของงานกิจการประปา สามารถน าไปใช้จ่ายในด้านใดได้บ้างขอให้
ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                             เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้
สอบถามมาเก่ียวกับเงินสะสมของงานกิจการประปาว่าสามารถน าไปใช้จ่ายในด้านใดได้บ้าง ขอน าเรียนว่าก็ไว้ส าหรับ
จ่ายขาดเงินสะสมส าหรับงานกิจการประปา ที่ผ่านมา อบต.เดื่อศรีคันไชย ยังไม่มีการด าเนินการใช้จ่ายเงินสะสม
เกี่ยวกับงานกิจการประปา ถ้าสอบถามว่าจ่ายได้ไหม จ่ายได้ครับ ส่วนรายละเอียดการใช้จ่ายค่อยน าเรียนให้สภาทราบ
อีกครั้งครับ และรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการคลังตามที่นายกได้แถลงผมจะให้ ผอ.กองคลังชี้แจงรายละเอียดให้
ทราบอีกครั้ง 

นางสาวทัตพิชา  ผาลี/ผอ.กองคลัง 
                              -ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์คลังให้สภาทราบโดยละเอียด 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                             เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ ผอ.กองคลังได้ชี้แจง 
ผมขอฝากท่านผู้บริหาร ปกติสมาชิกสภาจะอยู่ในต าแหน่งสี่ปีโครงการที่ได้รับส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานหมู่บ้านแต่ละ
หมู่บ้านก็จะได้รับงบประมาณปีละหนึ่งโครงการ ถ้ามีเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ก็ขอให้น ามาจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาให้แต่ละหมู่บ้านด้วยครับ รวมทั้งเงินสะสมของงานกิจการประปาด้วยเนื่องจากหลายหมู่บ้านมี
ปัญหาเกี่ยวกับการขยายเขตประปา ขอฝากผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ 

นางสาวทัตพิชา  ผาลี/ผอ.กองคลัง 
                              เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รายละเอียดเกี่ยวกับเงิน
สะสมให้สภารับทราบว่าตอนนี้ยอดเงินสะสมของ อบต.เดื่อศรีคันไชยมียอดติดลบอยู่ที่สองล้านกว่าบาท หลังจากมี
การกันไว้ตามที่ระเบียบก าหนด จึงยังไม่สามารถน าเงินสะสมมาใช้จ่ายได้ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                          มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ที่ประชุม                     -ไม่มี- 
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บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2567 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
อ าเภอ วานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 

 (รายละเอียดตามเอกสาร ร่างข้อบัญญัติท่ีได้แจกให้สมาชิกไป) 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                 ตามรายละเอียดร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ที่ผมได้ส่งให้ทุกท่านไป
ศึกษามา เราจะพิจารณาเป็นส่วนๆ ไป ประกอบกับท่านนายกได้แถลงร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2567  สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามในส่วนส านักปลัด  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กองคลัง  กองช่าง  งบ
กลาง  และงบเฉพาะการประปา  แต่ขอเริ่มจาก แผนงานงบกลาง  ขอเรียนเชิญครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                               ขอเริ่มที่แผนงานงบกลาง เจ้าหน้าที่งบประมาณได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงบกลางให้สภา
พิจารณา 

แผนงานงบกลาง 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                  แผนงานงบกลาง ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปราย ครับ 

-ไม่มีผู้อภิปราย- 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                  แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปราย ครับ 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                             เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปงบค่าตอบแทนของสภาก็ได้เพ่ิมข้ึนขอแสดงความยินดีกับเพ่ือนๆสมาชิกทุกท่านด้วย ผมขอสอบถามเกี่ยวกับการ
ค านวณอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาว่ามีหลักการค านวณแบบไหนครับ สมาชิกสภา
หลายๆท่านก็จะได้รับทราบไปด้วยกัน 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                  -ประธานสภาสั่งพักเบรก 5 นาท ี
 



13 

 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                               เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขอชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภา ใช้หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2566 โดยให้ดูที่รายได้ของ อบต. ซึ่ง อบต.เดื่อศรีคันไชย มีรายได้เกิน 25 ล้าน ถึง 50 ล้าน ค่าตอบแทนของนายก
รวมเงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษ จะอยู่ที่เดือนละ 40,800 บาท รองนายกจะมีค่าตอบแทน รวมเงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษ จะอยู่ที่เดือนละ 24,840 บาท เลขานุการนายก อบต. จะมีค่าตอบแทนเดือนละ
10,080 บาท  ประธานสภาจะมีค่าตอบแทนเดือนละ 15,840 บาท รองประธานสภาจะมีค่าตอบแทนเดือนละ 
12,960 บาท สมาชิกสภาจะมีค่าตอบแทนเดือนละ 10,080 บาท และเลขานุการสภาจะมีค่าตอบแทนเดือนละ 
10,080 บาท จึงขอน าเรียนให้สภารับทราบ 

นายจรัญ  ว่องไว/ส.อบต.หมู่ที่ 3 
                           เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน งบเกี่ยวกับโครงการ
ศึกษาดูงานผมขอให้สมาชิกสภาช่วยกันอภิปรายว่าที่ผ่านมางบประมาณที่ตั้งไว้เกี่ยวกับโครงการ การเดินทาง อาหาร 
ที่พัก ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ และปีนี้งบประมาณที่ตั้งไว้เพียงพอหรือไม่ขอให้ปรึกษากันให้เรียบร้อย
ก่อนครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                               เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับโครงการศึกษาดู
งานที่สมาชิกได้สอบถาม งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอก็สามารถที่จะขอโอนเพ่ิมได้ในภายหลัง เพ่ือให้เหมาะสมกับ
จ านวนคนและค่าใช้จ่ายต่างๆเก่ียวกับโครงการ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                  -ประธานสภาสั่งพักเที่ยง- 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 
นายนิกุล  คุณมี/นายก อบต. 
                                ได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงบบริหารงานคลังให้สภาพิจารณา 
   

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                  งานบริหารงานคลัง ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปราย ครับ 

นายรัตติกรณ์  สุราษฎร์/ส.อบต.หมู่ที่ 5 
                             เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามเกี่ยวกับ
โครงการรับช าระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ จะด าเนินการในช่วงไหน และสอบถามเกี่ยวกับค่าใบอนุญาตประกอบการ
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ค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่คาดว่าจะเก็บภาษีได้เก้าพันบาท ท าไมถึงจะเก็บได้น้อยครับ เพราะ
ผู้ประกอบการนี้ตามที่ผมทราบต้องจัดเก็บรายได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทต่อปี ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยครับ 
 

 
นางสาวทัตพิชา ผาลี/ผอ.กองคลัง 
                          เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการรับช าระภาษี
ท้องถิ่นนอกสถานที ่จุดประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแต่ไม่สะดวกในการเข้ามา
ช าระภาษีที่อบต. อบต.เดื่อศรีคันไชยจึงอ านวยความสะดวกในการออกไปรับช าระภาษีตามหมู่บ้าน ส่วนจะด าเนินการ
ในช่วงเวลาไหน เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้านให้ทราบล่วงหน้าค่ะ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                               เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับค่าใบอนุญาต
ประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่คาดว่าจะเก็บภาษีได้เก้าพันบาทเป็นการคาดการณ์ไว้ถ้าถึง
เวลามีการเก็บได้มากกว่าตามท่ีคาดการณ์ไว้ก็ไม่เป็นไร ก็ถือเป็นภาษีท่ีได้รับเพิ่ม 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                ได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงบแผนงานการรักษาความสงบภายในให้สภาพิจารณา 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปราย ครับ 

นายกิตติ ปัตพี/ส.อบต.หมู่ที่ 13 
                                 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถาม
เกี่ยวกับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่ตั้งงบประมาณไว้หนึ่งแสนบาท ซึ่งปีที่แล้วตั้งไว้จ านวนสองแสน
บาท ตามท่ีผมเห็นเจ้าหน้าที่ท่ีมาอยู่เวรไม่มีอาหารให้ส าหรับคนที่มาอยู่เวรเลยครับ ต้องหาซื้อทานเอง ผมว่าควรจัดหา
อาหารให้ส าหรับคนที่มาอยู่เวรด้วยครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                  ส าหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ก็คือการอยู่เวรด่านในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์ ตามที่สมาชิกสภาได้สอบถามว่าท าไมไม่จัดหาอาหารให้กับบุคลากรที่มาอยู่เวรด้วย ผมขอชี้แจง
ดังนี้เนื่องจากการอยู่เวรด่าน  อบต.ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้ที่มาเข้าเวร จึงไม่สามารถจัดหา
อาหารให้ได้เนื่องจากขัดกับระเบียบที่ก าหนดไว้ และท าไมปีนี้ถึงตั้งงบประมาณไว้น้อยกว่าที่ผ่านมาเพราะปี พ.ศ.
2567 จะมีการลดจ านวนบุคลากรที่อยู่เวรให้น้อยลง  

นายปัญญา วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                                     เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมขอเสนอให้ยุติการประชุมเพียงแค่นี้ก่อนครับ  
และขอให้ท่านประธานสภาแจ้งแก่ผู้ประชุมได้รับทราบวันเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปครับ     
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นายจรัญ  ว่องไว/ส.อบต.หมู่ที่ 3                                  
                         เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับท่านปัญญา  
วงศ์สง่า เพราะร่างข้อบัญญัติยังเหลืออีกหลายแผนงานที่ยังไม่ได้พิจารณา จึงขอให้มีการพิจารณาในส่วนที่เหลือในวัน
ถัดไปครับ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                           ประธานสภาตรวจสอบเห็นว่างบประมาณมีจ านวนมากอภิปรายกันวันเดียวไม่จบ
แน่นอน และตอนนี้เวลาก็ผ่านมาสมควรแล้วจึงสั่งยุติการประชุม และนัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2567 ขั้นรับหลักการ ต่อ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 

เลิกประชุมเวลา      16.00  น. 

    
  ส.ต.อ.     สุรศักดิ์   น้อยบาท      จดบันทึกรายงานการประชุม               
              (สุรศักดิ์   น้อยบาท)                                                
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย             
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ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3/2566  ครั้งที่  1 

วันที่  17 สิงหาคม   2566  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   

ผู้มาประชุม  จ านวน  17   คน 

ล าดับที่        ชื่อ – สกุล   ต าแหน่ง     ลายมือชื่อ 
1. นางดาวเรือง      มะโนสิม สมาชิก อบต.ม.1   ดาวเรือง     มะโนสิม 
2. นายวิทยา         เอนไชย สมาชิก อบต.ม.2   วิทยา      เอนไชย 
3. นายจรัญ          ว่องไว สมาชิก อบต.ม.3   จรัญ          ว่องไว 
4. นายบรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง สมาชิก อบต.ม.4   บรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง 
5. นายรัตติกรณ์     สุราษฎร์ สมาชิก อบต.ม.5   รัตติกรณ์     สุราษฎร์ 
6. นายชาญชัย       โพธิกมล สมาชิก อบต.ม.6   ชาญชัย       โพธิกมล 
7. นายปัญญา        วงศ์สง่า สมาชิก อบต.ม.7   ปัญญา        วงศ์สง่า 
8. นายสิทธิศักดิ์     ทองโคตร สมาชิก อบต.ม.8   สิทธิศักดิ์      ทองโคตร 
9. นางฉันทนา       ใจภูมิ สมาชิก อบต.ม.9   ฉันทนา        ใจภูม ิ
10. ร.ต.พลชัย         โยควัฒน์ สมาชิก อบต.ม.10  พลชัย          โยควัฒน์ 
11. นายอดิศร         บุตรชาติ สมาชิก อบต.ม.11  อดิศร          บุตรชาติ 
12. นายอนุภาพ      คชพล สมาชิก อบต.ม.12  อนุภาพ       คชพล 
13. นายกิตติ          ปัตพี สมาชิก อบต.ม.13  กิตติ           ปัตพ ี
14. นายส ารวย       ศรีวันทา สมาชิก อบต.ม.14  ส ารวย         ศรีวันทา 
15. นายสิทธิชัย      ฝ่ายรีย์ สมาชิก อบต.ม.15  สิทธิชัย        ฝ่ายรีย์ 
16. นายละคร        สุกุล สมาชิก อบต.ม.16  ละคร         สุกุล 
17. นายอนชุา        กาญบุตร สมาชิก อบต.ม.17  อนุชา          กาญบุตร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  14   คน  
1. นายนิกุล    คุณมี      นายก อบต.          นิกุล    คุณมี      
2. นายเสถียร  จันทร์มาลา รองนายก อบต.     เสถียร  จันทร์มาลา 
3. นายสมศักดิ์  พลรัตน์ รองนายก อบต.  สมศักดิ์  พลรัตน์ 
4. นายเอกนรินทร์ สุขกุล เลขานุการนายก อบต. เอกนรินทร์ สุขกุล 
5. ส.ต.อ.สุรศักดิ์   น้อยบาท     ปลัด อบต.          สุรศักดิ์      น้อยบาท 
6. นางรวีวรรณ  สุดเสน่หา รองปลัด อบต.  รวีวรรณ   สุดเสน่หา 
7. นางอมรรัตน์   แสนบรรดิษฐ์   หัวหน้าส านักปลัด            อมรรัตน์    แสนบรรดิษฐ์ 
8. นางสาวสุจิตตรา  เนียมเพราะ นักวิเคราะห์ฯ  สุจิตตรา  เนียมเพราะ 
9. นางสาวทัตพิชา  ผาดี ผอ.กองคลัง   ทัตพิชา  ผาดี 
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10. นายมีศักดิ์  ปรางค์แก้ว ผู้อ านวยการกองช่าง      มีศักดิ์  ปรางค์แก้ว 
11. นางสาวยศวดี  วิลาลัย นักวิชาการศึกษา  ยศวดี  วิลาลัย    
12. นางอโนรัตน์  ทองพราว เจ้าพนักงานธุรการ  อโนรัตน์  ทองพราว 
13. นางรัตยา  พิลาวัลย์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร รัตยา  พิลาวัลย์ 
14. นางสาววิยะดา  แก้วอุดร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วิยะดา  แก้วอุดร 

 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 

   เมื่อที่ประชุมพร้อม  ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต.ประธานในที่ประชุมกล่าว
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  สมัยสามัญ  สมัยที่  3/2566   ครั้งที่ 2 ต่อจากวันที่ 15 
สิงหาคม 2566 

แผนงานการศึกษา(ต่อ) 
นายนิกุล  คุณมี/นายก อบต. 
                                ได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงบแผนงานการศึกษาให้สภาพิจารณา 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปราย ครับ 

นายบรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง/ส.อบต. หมู่ที่ 4 
                                 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามค่าจัดซื้อ
วัสดุอาหารเสริม(นม) จ านวนเด็ก 844 คน อัตราคนละ 7.51 บาท เมื่อคิดกับจ านวนวันแล้วงบประมาณท าไมไม่
ตรงกันครับ  

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต. หมู่ที่ 7 
                              เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านสามารถให้นายก
ได้อ่านรายละเอียดร่างข้อบัญญัติให้ครบทั้งเล่มแล้วค่อยให้สมาชิกอภิปรายพร้อมกันที่เดียวก็ได้ครับ  หน้าที่ 42 การ
จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารส านักงาน ซึ่งมีการจ้างเหมา จ านวน 3 ราย ขอสอบถามว่า ค่าจ้างที่ได้จ่ายให้
เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ และหน้าที่ 43 ค่าจ้างเหมาบริการที่ตั้งไว้ จ านวน 300,000 บาท มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างขอให้
ชี้แจงโดยละเอียดด้วยครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                               เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกได้
สอบถามเรื่องอาหารเสริม(นม) ว่าจ านวนเด็กกับงบประมาณท าไมไม่ตรงกัน ขอชี้แจงว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมี
การรับเด็กเพ่ิม จะเพ่ิมมากหรือน้อยยังไม่สามารถก าหนดได้จึงจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณเผื่อไว้ การจ้างเหมาจ านวน 3 
คน ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนเดือนละเจ็ดพันบาทต่อคนต่อเดือน โดยมีการจ้างเหมาแม่บ้านประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปานเจริญ จ านวน 1 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนภูมิ จ านวน 2 คน และหน้าที่ 43 ค่าจ้างเหมาบริการที่ตั้งไว้ 
จ านวน 300,000 บาท นั้น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรถรับส่งเด็ก จ านวน 2 คันๆละ 10,000 บาท ต่อเดือน และจ่ าย
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เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าศูนย์เด็กๆ จ านวน 1 เครื่องๆละประมาณ 3,500 บาท ต่อเดือน และมีค่าประกัน
รถยนต์ด้วยครับ 

แผนงานสาธารณสุข 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                ได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงบแผนงานสาธารณสุขให้สภาพิจารณา 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปราย ครับ 

นายจรัญ  ว่องไว/ส.อบต.หมู่ที่ 3 
                                  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถาม
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีที่แล้วตั้งงบไว้ที่แสนสองปีนี้ท าไมงบประมาณลดลงเหลือ
ครึ่งหนึ่งครับ และขอสอบถามเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการพ่นหมอกควันว่าท าไมงบประมาณถึงได้
เบิกจ่ายทีหลัง หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ เช่น ค่าอาหาร ขอให้ชี้แจงด้วยครับ 

นายบรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง/ส.อบต. หมู่ที่ 4 
                                 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเสริมท่านจรัญ 
เรื่องการพ่นหมอกควันที่ผ่านมาสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ไปช่วยฉีดด้วยเหมือนกัน แต่ได้ทราบข่าวมีค่าตอบแทน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้ออกพ้นหมอกควันด้วย อยากทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบออกไปฉีด อีกเรื่องการท าหมันหมาผม
เห็นแต่ผู้ใหญ่บ้านออกไปฉีด ไม่ทราบว่าทาง อบต.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะหรือไม่ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต. หมู่ที่ 7 
                              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการรณรงค์ผ่าตัด
ท าหมันสุนัขและแมว ที่ท่านปลัดชี้แจงว่าเป็นการตั้งโครงการไว้ปีแรก มีแนวทางการด าเนินการอย่างไร 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6  
                             เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเสริมเรื่องการฉีด
วัคซีนหมาแมว ไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครไปฉีดวัคซีนหมาแมวให้ตามหมู่บ้านหรือไม่ครับ เพราะวัคซีนที่ได้รับ
แจกมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดเลยครับ 

นายจรัญ  ว่องไว/ส.อบต.หมู่ที่ 3 
                                  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการส ารวจ
ข้อมูลสัตว์ฯ ที่ตั้งจ านวนสองหมื่นบาทนั้น เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับส ารวจใช่หรือไม่ครับไม่เกี่ยวกับวัคซีน  เพราะที่ผ่านมา
มีการแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านส ารวจและน าส่งข้อมูลมาให้ทาง อบต.อยากทราบว่างบประมาณที่ตั้งไว้จ่ายให้ใครครับ และขอ
เพ่ิมเรื่องพ่นหมอกควันขอให้ตอบให้ชัดเจน เพราะบางหมู่บ้านก็มีเจ้าหน้าที่ อบต.เป็นคนฉีด บางหมู่บ้านก็ให้ อสม.ฉีด 
สรุปเป็นหน้าที่ของใครครับ และขอเพ่ิมค่าอาหารด้วยที่ผ่านมาค่าอาหารจ านวนห้าร้อยบาทมันน้อยไปครับ 
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ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                เรื่องพ่นหมอกควันปีที่แล้วตั้งแสนสองปีนี้เหลือหกหมื่นนั้นขอชี้แจงว่าเนื่องจากงบประมาณ
ไม่เพียงพอจึงขอตั้งลดลง ถ้าในช่วงที่มีการด าเนินโครงการแล้วงบไม่พอจริงๆค่อยด าเนินการโอนจากงบที่ไม่ใช้มาเพ่ิม
ได้ครับ ส าหรับค่าอาหารที่ให้หมู่บ้านละห้าร้อยว่าท าไมถึงให้ช้าเนื่องจากต้องด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะ
เบิกได้ ส่วนการพ่นหมอกควันว่าท าไมให้ทางหมู่บ้านด าเนินการเองนั้นเพราะที่ผ่านมาบางครัวเรือนก็ไม่ให้พ่นหมอก
ควัน บางครัวเรือนมีคนป่วยก็กลัวจะเกิดผลกระทบกับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ที่ไปฉีดก็ไม่รู้ข้อมูล จึงมีบางหมู่บ้านที่แจ้งว่าจะ
ด าเนินการฉีดเอง แต่ทาง อบต.สนับสนุนยาและน้ ามันให้ ส่วนโครงการส ารวจฯที่ตั้งงบไว้ก็เพ่ือจ่ายให้ผู้บันทึกข้อมูลลง
ในระบบ 
                                 การฉีดวัคซีนที่สมาชิกได้สอบถามคือจะมอบให้อาสาสมัครเป็นคนด าเนินการไม่มี
ค่าตอบแทน แต่ถ้าจะให้เจ้าหน้าที่ อบต.ไปฉีดก็จะมีแต่คุณวัลลภ ซึ่งไม่น่าจะด าเนินการได้ทัน แต่ถ้าบ้านไหนที่ไม่มี
จริงๆให้แจ้งมายัง อบต. เพ่ือจะจัดหาอาสาสมัครไปด าเนินการให้ครับ 

นายอนุชา  กาญบุตร/ส.อบต.หมู่ที่ 17 
                           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องฉีดวัคซีนมีแต่ของหมา
แมวหรือครับ ไม่มีของวัวควายที่เกี่ยวกับโรคลัมปีสกินหรือครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                              วัคซีนจะมีเฉพาะของหมาและแมวเท่านั้นครับ เพราะเป็นนโยบายจากส่วนกลางที่ก าหนดมา
ว่าจะต้องด าเนินการทุกปี ส่วนวัคซีนของวัวควายยังไม่มีครับจะท าได้ก็ต่อเมื่อเกิดโรคระบาดนั้นขึ้นในพ้ืนที่  อีกเรื่อง
การท าหมันปศุสัตว์แจ้งว่าทั้งวันสามารถด าเนินการได้แค่สามสิบตัวเท่านั้น ซึ่งนโยบายของปศุสัตว์ที่อยากออกมา
ด าเนินการให้ จึงให้ อบต.ตั้งงบประมาณไว้ รายละเอียดการด าเนินการว่าจะท าช่วงไหนจะแจ้งให้สภาและทางผู้น าได้
ทราบอีกครั้ง 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
นายนิกุล  คุณมี/นายก อบต. 
                                ได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงบแผนงานสังคมสงเคราะห์ให้สภาพิจารณา 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปราย ครับ 
                                               -ไม่มีผู้อภิปราย- 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                ได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงบแผนงานเคหะและชุมชนให้สภาพิจารณา 
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ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปราย ครับ 

นายวิทยา  เอนไชย/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลายปีที่เป็นสมาชิก
สภา อบต.มายังไม่เห็นโครงการที่เกี่ยวกับสนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านเลยครับ  

นายสิทธิชัย  ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน งบลงทะเบียน
ฝึกอบรมที่ตั้งไว้ทุกแผนงานยอดรวมก็ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาท เป็นไปได้ไหมให้ลดงบลงทะเบียนทุกแผนให้ยอด
รวมอยู่ที่ห้าแสนแล้วน าเงินจ านวนสองแสนไปตั้งเป็นโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้กับชุมชนแทน 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรงบ
ปี พ.ศ.2566 ด าเนินการถึงไหนแล้ว และขยายเขตประปา โพธิ์ตาก-สระพังทอง ท่าแร่ จะได้ขยายเขตแล้วหรือยัง
ครับ 

นายนิกุล  คุณมี/นายก อบต. 
                         เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าและขยายเขตประปา อบต.ได้สอบถามไปยังไฟฟ้าพังโคน ไฟฟ้าพังโคน
แจ้งว่าก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการ ส่วนการขยายเขตประปา ท่าแร่โคกก่อง โพธิ์ตากสระพังทอง อบต.ได้ไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้บางส่วนแล้ว คาดว่าปีนี้ก็ได้ตั้งงบไว้ส าหรับการขยายเขตประปาของโซนโพธิ์ตาก จึงขอน า
เรียนเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับ 

นายสมศักดิ์  พลรัตน์/รองนายก อบต. 
                          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเสริมเรื่องการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร และการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ ผมได้ตามเรื่องทางไฟฟ้าแจ้งว่ารออุปกรณ์ในการด าเนินการ ผม
ก็จะพยายามตามเรื่องต่อไปครับ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปราย ครับ 

นายจรัญ  ว่องไว/ส.อบต.หมู่ที่ 3 
                                  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุฯปีที่แล้วตั้งงบไว้สองแสนบาทปี่นี้เหลือหนึ่งแสนบาท และที่ผ่านๆมาได้มีการแจกเสื้อให้กับสมาชิก
ท าไมปีนี้ถึงไม่มีขอให้ชี้แจงด้วยครับ 
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ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ไฟฟ้าส่องสว่างปีนี้ได้ตั้ง
งบไว้ที่ล้านเจ็ดขอดูงบในส่วนนี้ให้ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนครับ ถ้าจุดไหนที่ยังไม่เพียงพอค่อยด าเนินการในปีถัดไป
ครับ ในส่วนงบลงทะเบียนอบรมตั้งไว้ทุกแผนงานงานรวมประมาณเจ็ดแสนบาท ถึงว่าจะตั้งไว้มากขนาดไหนถ้าไม่มี
งบประมาณจากส่วนกลางให้มาก็ไม่สามารถด าเนินการอะไรได้ครับ แต่ทาง อบต.ขอแจ้งว่าถ้ามีงบประมาณมาก็จะ
ด าเนินการในส่วนที่จ าเป็นก่อนครับ ส่วนเรื่องเสื้อทาง อบต.ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามโครงการครับเนื่องจากผิด
ระเบียบ ขอมอบให้กับทางผู้บริหารพิจารณาครับ 

นายกิตติ  ปัตพี/ส.อบต.หมู่ที่ 13 
                              เสนอพักเบรก 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                  -ประธานสภาสั่งพักเบรก 10 นาที 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปราย ครับ 

นายสิทธิชัย  ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                             เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เงิน
อุดหนุนศูนย์กีฬาต าบล และงานผู้สูงอายุ โครงการศึกษาดูงานผมว่าตั้งงบประมาณไว้น้อยเกินไปครับ 

นายกิตติ  ปัตพี/ส.อบต.หมู่ที่ 13 
                          เรียนทา่นประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมเห็นด้วยกับท่านสิทธิชัย  
ฝ่ายรีย์ครับ งบประมาณท่ีตั้งไว้น้อยเกินไปโดยเฉพาะงบกีฬา งบศึกษาดูงาน งบงานผู้สูงอายุ 

นายจรัญ  ว่องไว/ส.อบต.หมู่ที่ 3 
                          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเห็นด้วยครับงบกีฬาปีที่
แล้วตั้งงบประมาณไว้มากว่านี้ยังไม่เพียงพอปีนี้ตัดงบประมาณลงท าให้บริหารจัดการอยากไม่เพียงพอครับ และเรื่อง
ชุดวอร์มที่รับปากว่าจะให้สมาชิกปีนี้จะได้หรือไม่ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                             เรื่องงานกีฬาขอยอมรับว่าตั้งงบประมาณไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวคิดที่จะจัด
ประเภทการแข่งขันให้น้อยลง แต่ทั้งนี้ในช่วงจะด าเนินการจะมีการประชุมปรึกษาหารืออีกครั้งถ้างบไม่เพียงพอจริงๆ
ค่อยโอนงบเพิ่มภายหลังได้ครับ โครงการงานผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันครับ ส่วนโครงการศึกษาดูงานขอดูจ านวนคนที่จะ
เข้าร่วมโครงการก่อนครับว่ามากน้อยเพียงใด เพราะงบประมาณท่ีตั้งไว้ขึ้นอยู่กับจ านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ เรื่องชุด
วอร์มถ้ามีการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ฯ ก็จะจัดหาให้กับสมาชิกทุกคนครับ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
นายนิกุล  คุณมี/นายก อบต. 
                                ได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงบแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาให้สภาพิจารณา 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปราย ครับ 

นายรัตติกรณ์  สุราษฎร์/ส.อบต.หมู่ที่ 5 
                               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สืบเนื่องมาจากฤดูแล้ง
ที่ผ่านมาอากาศก็ร้อนมาก กระผมขอเสนอผู้บริหารเกี่ยวกับติดเครื่องปรับอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ 
อย่างน้อยติดไว้ศูนย์ละหนึ่งเครื่องก็ได้ ฝากผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ 

นายสิทธิชัย  ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                               ผมเห็นด้วยกับท่านรัตติกรณ์  สุราษฎร์ เรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

นายอนุชา  กาญบุตร/ส.อบต.หมู่ที่ 17 
                                เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอสอบถามเรื่อง
เกี่ยวกับการตรวจรับงานว่าไม่มีกรรมการที่เป็นตัวแทนประชาชนของแต่ละหมู่บ้านร่วมเป็นกรรมการด้วยหรือครับ 
เห็นมีแต่เจ้าหน้าที่ อบต.เป็นกรรมการ เวลาบอกให้แก้ไขผู้รับเหมาก็ว่าให้ ส.อบต.เรื่องมาก 

นายกิตติ  ปัตพี/ส.อบต.หมู่ที่ 13 
                                เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สอบถามเรื่องฝายบ้าน
ค าหมูน ว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะตอนนี้ถนนก็ขาดไปแล้ว 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอมา กระผมก็เห็นดีด้วยเพียงแต่ว่าถ้า
จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะต้องติดตั้งพร้อมกันทั้งหมด เพราะทุกห้องเรียนจะได้มีความเสมอภาคกันจะได้ไม่มีการ
พูดให้กันได้ว่าห้องนี้ได้ท าไมห้องนี้ไม่ได้ ขอรับไว้พิจารณาในปีงบประมาณหน้าครับ เรื่องกรรมการชุมชนส าหรับการ
ตรวจรับงานตอนนี้ไม่มีนะครับ โครงการของหมู่บ้านผมขอฝาก ท่าน ส.อบต.ตรวจสอบช่วยด้วยนะครับ ถ้าเห็นว่าไม่
ถูกต้องต้องการให้แก้ไขให้แจ้งมาที่ผอ.กองช่าง ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานเลยนะครับ ส่วนฝายผมได้ไปตรวจสอบกับท่าน
นายกแล้ว ช่วงหน้าฝนนี้ยังไม่สามารถด าเนินการแก้ให้ได้ต้องรอให้พ้นหน้าฝนออกไปก่อน ถึงจะสามารถซ่อมให้ได้
ครับ 
นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
ที่ตั้งงบประมาณไว้ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาท การซ่อมถนนหรือฝายต่างๆ มันยังน้อยแต่ก็ดีใจที่ ตั้งไว้เพ่ิมขึ้น ผมขอสอง
เรื่องคือการซ่อมแซมถนนกับฝายอีกสองฝาย เพราะช่วงฝนตกหนักมีถนนหลายเส้นทางที่ช ารุด ปีที่แล้วที่มีการลงหิน
ซ้อมแซมถนนมันไม่เพียงพอ และตรงที่ไปยากผู้รับเหมาไม่ยอมเข้าไปด าเนินการให้ จะมาลงหินในที่ที่มันเดินทางไป



23 

 

ง่ายผมไปนับรถที่มาลงหินให้แทบไม่ทัน ล าห้วยซันได้ไปแค่สามถึงสี่รถเท่านั้น ผู้รับเหมาเรามีการผูกขาดหรือไม่ครับ 
ถ้าเป็นไปไดข้อให้ผมเป็นผู้รับเหมาในโซนบ้านผมบ้าง พวกผมจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดที่มันมีปัญหาจริงๆ ของหมู่บ้าน
ฝากผู้บริหารพิจารณาด้วย อีกเรื่องโครงการก่อสร้างของหมู่ที่เจ็ดโปรดพิจารณาให้ละเอียดว่าจุดไหนมีการค านวณหรือ
พิมพ์ผิดหรือไม่ ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างตรวจสอบให้ถูกต้องด้วยครับ 

นายสิทธิชัย  ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                               ขอฝากเรื่องร่องระบายน้ าด้วยว่าอย่าท าให้มันสูงกว่าถนนครับ และขอฝากพิจาณาอีกหนึ่ง
โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าของหมู่ที่ 15 ด้วย 

นายมีศักดิ์  ปรางค์แก้ว/ผอ.กองช่าง 
                               ตามท่ีท่านสมาชิกสภาได้แจ้งมา ผมจะด าเนินการตรวจสอบให้ครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ ขอสอบถามว่าจะสร้างตรงไหนเพราะเห็นแจ้งว่าจะสร้างตรงลานกีฬา ถ้ามีการก่อสร้างตรงนี้ลานกีฬาจะไปไว้
ตรงไหน หรือจะเล่นกีฬาที่ไหนขอให้ชี้แจงรายละเอียดด้วย 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับโรงจอดรถที่ตั้ง
งบประมาณจะด าเนินการตรงลานกีฬาด้านข้าง อบต. อยู่ฝั่งติดกับอาคารศูนย์เด็กฯโดยจะก่อสร้างประมาณแปดช่องๆ
หนึ่งจะจอดรถได้จ านวนสองคัน ซึ่งน่าจะยังไม่เพียงพอ ปีหน้าว่าจะขอกับทางสภาก่อสร้างด้านที่ติดกับ อบต.อีกครับ 
ส่วนสนามกีฬาก็จะอยู่ตรงที่เดิม ตรงกลาง สนามวอลเลย์บอลก็ยังเล่นได้ สนามฟุตบอลขอพิจารณาดูสถานที่อีกครั้ ง
ครับ ส่วนเรื่องโรงครัวปีหน้าค่อยด าเนินการตั้งงบประมาณไว้เนื่องจากปีนี้งบประมาณไม่เพียงพอจริงๆครับ 

นายจรัญ  ว่องไว/ส.อบต. หมู่ที่ 3 
                              เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามเรื่อง
เตาเผาขยะ ของโซนกลางที่ได้งบลงทุนไปสองถึงสามโครงการ ขอทราบว่าจะมีการบริหารงานอย่างไรครับ จะให้ชุมชน
อ่ืนเข้าร่วมหรือไม่ และงบซ่อมแซมปีนี้ถนนโพธิ์ตากสระพังทองได้รับความเสียหายมากของให้ฝ่ายบริหารจัดสรร
งบประมาณให้มากกว่าปีที่ผ่านมาด้วยครับ 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                              เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการยกท่อที่มัน
อุดตันด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 
 
นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                             เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องงบซ่อมแซมขอให้
คงไว้ที่จ านวนล้านห้า ถ้าไปเพ่ิมอีกก็ไม่รู้จะไปตัดงบตัวไหนมาเพ่ิมจะเป็นปัญหาอีก และที่ผ่านมาที่มีการกักตุนไว้บ้าน
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ละสามสี่รถตอนนี้ยังอยู่หรือไม่ ถ้ายังอยู่ถนนหรือฝายหมู่บ้านไหนที่เสียหายมากๆ ให้น างบนี้ไปซ่อมแซมเบื้องต้นก่อน
ได้ไหมครับ ส าหรับโรงจอดรถผมก็เห็นด้วย ปีหน้าฝากผู้บริหารก่อสร้างโรงจอดรถโซนโรงเรียนบ้านขุนภูมิให้ด้วยครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเสริมท่านรองที่ตั้ง
งบประมาณซ่อมแซมไว้ล้านห้า แต่เดิมมีคณะกรรมการชุมชนบ้านละสี่คน แต่ท าไมถึงตัดออกเวลาชาวบ้านมาตรวจ
งานไม่มีค่าตรวจงานให้หรืออย่างไร เพราะถ้ามีชาวบ้านมาร่วมก็จะช่วยในการตรวจสอบได้ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

นายสมศักดิ์  พลรัตน์/รองนายก อบต. 
                             เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน งบซ่อมแซมที่ผ่านมา
ผมได้ติดตามก็พบปัญหาเหมือนกับที่ท่านปัญญาได้แจ้ง เพราะผู้รับเหมาไม่ค่อยอยากท าในส่วนที่เข้าไปด าเนินการได้
ยาก ปีหน้ากระผมจะก าชับไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีก ส่วนงบซ่อมแซมที่เหลือผมขอเช็คก่อนครับว่ายังเหลือมากน้อย
เพียงไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โรงรถก็ของบจากสภาเพ่ือด าเนินการก่อสร้างเพราะพนักงานเจ้าหน้ าที่ไม่มีที่จอดรถ 
ส่วนโรงครัวปีนี้งบประมาณไม่เพียงพอจึงจะขอด าเนินการในปีงบประมาณหน้าครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเสริมอีกเรื่องการที่จะ
หาที่ก่อสร้างเก็บวัสดุอย่าไปท าดีมาก ถ้าท าดีมากเกินไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปยึดมาเป็นห้องท างานอีกครับ และขอฝาก
ติดตามจ านวนรถที่ลงหินคลุกด้วยนะครับว่าจ านวนรถที่ลงหินคลุกได้ครบหรือไม่ 

นายบรรดาศักดิ์ รุ่งเรือง/ส.อบต.หมู่ที่ 4 
                              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ถนนบ้านโนนแพงซึ่ง
น่าจะเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. เป็นถนนคอนกรีต ถ้าถนนเกิดการช ารุดผมจะประสานกับทาง อบจ.
ให้มาซ่อมแซมได้อย่างไรครับ และขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ไปซ่อมแซมถนนบ้านโนนแพงตาดโตนให้ อีกเรื่อง 
อบจ.แจ้งว่าถ้าหมู่บ้านต้องการถนนให้ อบต.ท าหนังสือแจ้งไปยัง อบจ. อบจ.จะสนับสนุนเครื่องจักรมาให้ครับ ขอฝาก
ผู้บริหารถ้าชุมชนได้สถานที่เรียบร้อยแล้วจะขอให้ อบต.ด าเนินการท าหนังสือประสานไปยัง อบจ.ให้ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอชี้แจงหมู่ที่ 6 ตอนนี้
อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างครับ เรื่องการตรวจงานระเบียบแจ้งว่าจะใช้กรรมการชุมชนร่วมก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ แต่ที่
ผ่านมามีปัญหาบางครั้งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่อยู่ในพ้ืนที่ บางครั้งก็แจ้งว่าไม่อยากตรวจ แต่ทั้งนี้จะขอปรึกษา 
ผอ.กองคลังอีกครั้งก่อนนะครับว่าจะด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจรับงาน 
นายรัตติกรณ์  สุราษฎร์/ส.อบต.หมู่ที่ 5 
                              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการก่อสร้างฯ
งบประมาณปี 2566 ของหมู่ที่ 5 บ้านขุนภูมิด าเนินการถึงไหนแล้วครับ เพราะหมู่บ้านข้างเคียงด าเนินการแล้วเสร็จ
หมดแล้ว 
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นายบรรดาศักดิ์ รุ่งเรือง/ส.อบต.หมู่ที่ 4 
                              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามทุกโครงการ
ในปีงบประมาณ 2566 จะด าเนินการช่วงไหน เพราะหมู่ท่ี 4 ก็ยังไม่ได้ด าเนินการเหมือนกันครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน งบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ประจ าปี พ.ศ.2566 ทุกโครงการของหมู่บ้านรับปากว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 

นายเสถียร  จันทร์มาลา/รองนายก อบต. 
                                เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านนายกได้
มอบหมายให้ผมรับผิดชอบ ก ากับดูแลงานด้านกองช่าง ขอชี้แจงเรื่องงบเฉพาะกิจ ซึ่งปีนี้ อบต.เดื่อศรีคันไชยได้รับ
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 18 ล้าน จ านวน 2 โครงการ คือ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกส าราญ-ตาดโตน หมู่ที่ 8 งบประมาณ จ านวน 9,096,000  บาท 2.โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์
ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,13,16 จ านวน 9,236,000 บาท ขอแจ้งให้สภาทราบ ส่วนถนนที่ได้รับความ
เสียหายก็จะประสานงานให้ทาง อบจ.สนับสนุนรถในการมาเกรดถนนให้ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้สภาได้ทราบ
ต่อไปครับ 

แผนงานการเกษตร 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                ได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงบแผนงานการเกษตรให้สภาพิจารณา 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปราย ครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต. หมู่ที่ 7 
                              เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเห็นว่างบแผนงาน
การเกษตรตั้งไว้น้อยทุกรายการเลยครับ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการซึ่งตั้งไว้ค่อนข้างน้อย โครงการในหมวดของเกษตรไม่
มีจะเสนอหรืออย่างไรครับ ขอฝากผู้บริหารดูแลหรือจัดท าโครงการอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเกษตรและประชาชนได้
ประโยชน์จากโครงการด้วย เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็คิดไม่ถึง ขอฝากไว้ด้วยครับ 

นายบรรดาศักดิ์ รุ่งเรือง/ส.อบต.หมู่ที่ 4 
                              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน งานสิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ ต าบลเดื่อฯมีโรงเลี้ยงหมู จ านวน 2 แห่ง ซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่น ที่ผ่านมามีการร้องเรียน
เจ้าของก็รับปากว่าจะปรับปรุงให้กลิ่นลดลง แต่มีชาวบ้านแจ้งว่ามันมีน้ าสีด าไหลออกมาด้วย ขอสอบถามว่างาน
สิ่งแวดล้อมได้เข้าไปตรวจสอบแล้วบ้างหรือยังครับ และโครงการอบรมเรื่องปุ๋ยสั่งตัดเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากขอให้
อบต.ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึงด้วย 
 



26 

 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามพ้ืนที่
การเกษตรของหมู่บ้านประสบปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ว ทาง อบต.มีแนวทางการช่วยเหลืออย่างไรครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                                    ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้สอบถามเรื่องงานเกษตร ว่าขอให้ผู้บริหารดูแลเกี่ยวกับงาน
เกษตร และส่งเสริมให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์จากการท าโครงการต่างๆจากงานเกษตรให้มากกว่านี้ ฝ่าย
บริหารก็จะรับไว้เพ่ือพิจารณาต่อไปครับ เรื่องกลิ่นก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วทางโรงงานหมูก็แจ้งว่าก าลังด าเนินการ
แก้ไขให้ ทาง อบต.ก็จะพยายามติดตามเรื่องเพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนต่อไปครับ และเรื่องภัยพิบัติของหมู่ที่ 6 
ที่รายงานมายัง อบต. อบต.ได้น าส่งเรื่องให้กับทางเกษตรอ าเภอเรียบร้อย ก็ให้รอดูว่าเกษตรอ าเภอจะแจ้งความ
ช่วยเหลือมาอย่างไรครับ 

นายเอกนรินทร์  สุขกุล/เลขานุการนายก 
                           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอตอบเรื่องวัคซีนถ้า
ประชาชนมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์สามารถไปขอวัคซีนได้ที่ปศุสัตว์อ าเภอ แต่ท่านต้องฉีดเอง และ
ขอฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรวมกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากได้รับข่าวว่าจะมีงบประมาณจาก
ส่วนกลางมาสนับสนุนให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ก็ขอให้พยายามจัดหาหรือรวมกลุ่มอาชีพไว้รองรับเพ่ือของบประมาณ
ด้วย ส่วนเรื่องพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย เบื้องต้นผมก็ได้ประสานงานขอความช่วยเหลือไปยัง
เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอแล้วครับ 

งบเฉพาะกิจการประปา 
นายนิกุล  คุณมี/นายก อบต. 
                                ได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงบแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาให้สภาพิจารณา 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปราย ครับ 
 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต. หมู่ที่ 7 
                              เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน งานกิจการประปา ค่า
ใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งงบไว้ จ านวน 550,000  บาท ขอสอบถามว่าค่าแรงส าหรับผู้เก็บน้ าประปา 
แต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายอย่างไรครับ  

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                             การจัดเก็บค่าน้ าประปาผู้จัดเก็บก็จะได้ค่าจัดเก็บมาตรละ 5 บาท ครับ 
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ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                        มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
                                  -ไม่มี- 
             ประธานสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 16 คน ถือว่าครบองค์ประชุม  

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2567   

มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  วาระที่ 5.3  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขั้นรับหลักการ) ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรืออภิปรายเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุมรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 
ที่ประชุม   มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    

รับหลักการ  จ านวน    16    เสียง     
ไม่รับหลักการ  จ านวน     -      เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน     -      เสียง                  
                 
 
5.4 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
      รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

ร.ต.พลชยั  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                       การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2567 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อคันไชยได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปแล้วนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 105 จะต้องมีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ     
                                        ส าหรับกระบวนการต่อไป คือให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปร
ญัตติจ านวนเท่าใด ขอเชิญเสนอครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต. หมู่ที่ 7 
                                        ขอเสนอว่าคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
2567 ควรมี คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 คน 
                          ผู้รับรอง  1.นายชาญชัย  โพธิกมล           สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6 
                                      2.นายส ารวย   ศรีวันทา            สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  14 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                         มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
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มติที่ประชุม                      เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 มีจ านวน  3  ท่าน 
                                         เห็นชอบ          16       เสียง 
                                         ไม่เห็นชอบ        -         เสียง 
                                         งดออกเสียง      -          เสียง 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                        เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ได้มีมติเห็นชอบให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3 ท่าน ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯน าเสนอได้ พร้อมกับผู้
รับรอง อย่างน้อย จ านวน 2 ท่าน โดยจะให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ เริ่มจาก 

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

นายสิทธิชัย  ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                      เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เสนอนายปัญญา วงศ์สง่า  ส.อบต. ม. 7  เป็นกรรมการ
แปรญัตติ   

ผู้รับรอง   
    1.นายจรัญ  ว่องไว             ส.อบต. หมู่ 3 
    2.นายบรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง     ส.อบต. หมู่ 4 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                         มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 อีกหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
นายปัญญา วงศ์สง่า  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรให้เป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน 

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

นายจรัญ  ว่องไว/ส.อบต. หมู่ที่ 3 
                                เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เสนอนายชาญชัย  โพธิกมล  ส.อบต. ม. 6  
เป็นกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง   
1. นายส ารวย   ศรีวันทา  ส.อบต. หมู่ 14 
2. นายอนุชา  กาญบุตร          ส.อบต. หมู่ 17 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
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นายชาญชัย  โพธิกมล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นควรให้เป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน 

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

นายบรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง/ ส.อบต. หมู่ที่ 4 
                   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เสนอนายกิตติ  ปัตพ ี ส.อบต. ม. 13  เป็น
กรรมการแปรญัตติ   

ผู้รับรอง   
1. นางดาวเรือง  มะโนสิม    ส.อบต. หมู่ 1 
2. นายละคร  สุกุล  ส.อบต. หมู่ 16 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                       มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
นายกิตติ  ปัตพ ี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

                      
     สรุปคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

ประกอบด้วย 
                                         1.นายชาญชัย  โพธิกมล         สมาชิกสภาฯ   หมู่ที่ 6 
             2.นายปัญญา  วงศ์สง่า       สมาชิกสภาฯ   หมู่ที่ 7 
                                         3.นายกิตติ  ปัตพ ี        สมาชิกสภาฯ   หมู่ที่ 13 
                                                                                   
                                         เมื่อเราได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ครบทั้ง 3 ท่านแล้ว ต่อไปผมจะท าค าสั่งแต่งตั้งท่านคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือให้
คณะกรรมการแปรญัตติท าหน้าที่พิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567             
                                          ส าหรับเรื่องการก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติ ซึ่งจะให้เวลาเสนอค าแปรญัตติเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่รับหลักการ ดังนั้นผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเดื่อศรีคันไชย ผู้ที่ประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติสามารถยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติภายในเวลา
ท าการได้ตั้งแต่ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมศึกษาหารือค า
เสนอแปรญัตติในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. แล้วน าเสนอผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ให้ประธานสภาฯ เพ่ือจัดส่งผลการแปรญัตติให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ได้รับทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
                                          ผมขอนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
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บริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2567 ใน
วาระท่ี 2 และวาระที่ 3                         
                                       ในส่วนของการนัดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรฯ และเลขานุการแปรฯ ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ขอเรียนเชิญครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/เลขานุการสภาฯ 
                                        เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ได้มีมติคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติไปแล้วนั้น ตามระเบียบ ข้อบังคับก าหนดไว้ จะต้องให้มีการประชุมครั้งแรกเพ่ือคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการแปรญัตติ ผมจึงขอก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรฯ ในวันที่ 17 
สิงหาคม 2566 ก็คือวันนี้หลังจากเลิกประชุมสภาแล้วนะครับ เพ่ือคัดเลือกประธานแปรญัตติ และ เลขานุการแปรฯ 

ที่ประชุม                                 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6                     เรื่องอ่ืนๆ 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา  
                            เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามเรื่องการเก็บเงิน
ฌาปนกิจของต าบล เมื่อเช้าผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าจะเก็บเงินค่าท าศพอีกจ านวนห้าศพ ซึ่งในห้าคนนี้มีนางฉวีวรรณ จันทร์
มาลา ซึ่งนางฉวีวรรณ จันทร์มาลา ได้เสียชีวิตมาแล้วสองปี เลยเกิดข้อสงสัยว่าจะมาน าเก็บเงินค่าฌาปนกิจได้อย่างไร
หรือมีการเก็บซ้ าซ้อนหรือไมค่รับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                               เรื่องการเก็บเงินฌาปนกิจผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับ เพราะอาจจะมี
การพิมพ์รายชื่อผิดหรืออย่างไร ขอตรวจสอบก่อนครับ 

นายนิกุล  คุณมี/นายก อบต. 
                         เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมในนามตัวแทนของคณะ
ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน า
ในเรื่องต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่  กระผมพร้อมที่จะน าข้อมูลที่ท่านได้แนะน ามาไปปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรมีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ขอบคุณครับ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
            ส าหรับการประชุมครั้งนี้ก็ด าเนินมาเป็นเวลาสมควรแล้ว  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีก
หรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ผมในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  ขอขอบคุณนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมคณะ  และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  จนท าให้การประชุมในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอปิด
ประชุมครับ     
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 เลิกประชุมเวลา      16.00  น. 

     
     ส.ต.อ.  สุรศักดิ์   น้อยบาท      จดบันทึกรายงานการประชุม               
              (สุรศักดิ์   น้อยบาท)                                                
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย             
                                              
                                                                                                    
                                                                          ร.ต.   พลชัย  โยควัฒน์    ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                              (พลชัย  โยควัฒน์)                    
                                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
                                
 
                           บันทึกของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  ท าหน้าที่ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ครั้งนี้ถูกต้องแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)          จรัญ  ว่องไว        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายจรัญ  ว่องไว) 
                         ส.อบต. หมู่  3 
 
 

(ลงชื่อ)      ดาวเรือง  มะโนสิม     กรรมการ 
    (นางดาวเรือง  มะโนสิม) 
                                    ส.อบต. หมู่  1 
 
 

(ลงชื่อ)      ปัญญา  วงศ์สง่า         กรรมการ 
      (นายปัญญา  วงศ์สง่า) 
                         ส.อบต. หมู่  7 
 
 

(ลงชื่อ)     ฉันทนา  ใจภูมิ            กรรมการ 
    (นางฉันทนา  ใจภูมิ) 
                                    ส.อบต. หมู่  9 
 

(ลงชื่อ)      กิตติ  ปัตพี                กรรมการ 
    (นายกิตติ  ปัตพี) 
                                    ส.อบต. หมู่  13 
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รายงานการประชุมนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้มีมติรับรองแล้ว ในคราวการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2   พ.ศ.  2566  เมื่อวันที่  24   สิงหาคม 2566 

                                         (ลงชื่อ) ร.ต.    พลชัย  โยควัฒน์                                                            
(พลชัย  โยควัฒน์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย                                                                            
 


